

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ			
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี			
วาระที่ ๑.๒.๑	รายงานการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินสืบเนื่องจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๑.๒.๒	รายงานผลการจัดงาน Seeds Camp	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๑.๒.๓	รายงานผลการจัดกิจกรรม Walailak University Language Institute Festival & Walailak Young Ambassador Camp ๒๐๑๘	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๑.๒.๔	รายงานผลโครงการเสริมสร้างผู้นำในอนาคต (WU Next Generation Leadership ๒๐๑๘)	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๑.๒.๕	รายงานผลการก่อกำเนิดผู้ก่อกำเนิดทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	รับทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม			
วาระที่ ๒.๑	การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑	<p>๑. รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข</p> <p>๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมฯ</p> <p>๓. ในหนังสือและแบบตอบรับรองรายงานการประชุม เดิมใช้ข้อความว่า “ขอให้ส่งแบบตอบรับรองรายงานการประชุม ภายในวันที่ ... หากเลยกำหนดวันดังกล่าวแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จะถือว่ากรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่แก้ไข” แก้ไขเป็น “หากมีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้กรรมการฯ แจ้งไปยังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ... เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองต่อไป”</p> <p>๔. ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาใช้การรับรองรายงานการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง สำหรับอำนวยความสะดวกให้กรรมการฯ ส่งผลการพิจารณารายงานการประชุม</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงน.สภามหาวิทยาลัย

	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑</p>	<p>เรื่องสืบเนื่อง ขออนุมัติจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์</p>	<p>๑. อนุมัติให้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และให้แบ่งส่วนงานภายในบัณฑิตวิทยาลัยฯ ดังนี้ (๑) สำนักงานคณบดี (๒) ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ และ (๓) ฝ่ายสหสาขาวิทยาการ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p> <p>๒. อนุมัติให้ออกข้อกำหนดมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑ และอนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้มหาวิทยาลัยนำข้อกำหนดฯ และประกาศฯ ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป</p> <p>๓. อนุมัติโครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัยฯ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p> <p>๔. อนุมัติให้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขอให้แก้ไข ดังนี้</p> <p>๔.๑ ข้อ ๙ (๕) เดิม “ผู้แทนประธานหลักสูตรจากกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ กลุ่มละ ๑ คน” แก้ไขเป็น “ผู้แทนประธานหลักสูตรจากกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ โดยดำเนินการคัดเลือกกันเองให้ได้กลุ่มละ ๑ คน”</p> <p>๔.๒ ข้อ ๑๕ (๑) เดิม “ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร” แก้ไขเป็น “ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร”</p> <p>๔.๓ ขอให้พิจารณาการใช้ คำว่า “บัณฑิตวิทยาลัย” หรือ “บัณฑิตศึกษา” ในแต่ละข้อให้ถูกต้อง</p> <p>๕. ในระหว่างที่ข้อกำหนดฯ และประกาศฯ ตามมติที่ประชุม ข้อ ๒ ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผู้อำนวยการโครงการ และรองผู้อำนวยการโครงการฯ ตามโครงสร้าง ข้อบังคับ และการแบ่งส่วนงานภายใน ตามมติที่ประชุมข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ไปพลางก่อน</p>	<p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตวิทยาลัยฯ/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กทั้ง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) จำนวน ๔ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๒	ขออนุมัติรายชื่อบุคคล/หน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัล เกียรติคุณเข็มและโล่กิตติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	อนุมัติรายชื่อบุคคลและหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มและ โล่กิตติการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สภา วิชาการนำเสนอ ดังนี้ ผู้ได้รับโล่กิตติการ ๑. มุลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ๒. นายผยอง ศรีวินิช ๓. นายวิสิฐ อรุณสกุล ๔. นางสาวมยุรี สัตยกิจขจร ๕. นายวิทักษ์ อรุณสกุล ๖. นางม้วย แซ่ลิ้ม ๗. นางอรจิต อรุณสกุล ๘. บริษัท อุตสาหกรรมอำนวยการ จำกัด ผู้ได้รับเข็มกิตติการ มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ ส่วนอำนวยการและ สารบรรณ
วาระที่ ๔.๑.๓	ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์	อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ดำรง ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง สี่ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป	- จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอนายกสภา มวล. พิจารณา ลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๔	ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและ พัฒนาอาชีพ	อนุมัติให้แต่งตั้งอาจารย์ ดร.อัทนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยให้มีวาระการดำรง ตำแหน่งสี่ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป	- จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอนายกสภา มวล. พิจารณา ลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๕	ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล	อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป	- จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอนายกสภา มวล. พิจารณา ลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๖	ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ กุฑทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป	- จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เสนออนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงาณสหามหวิทยาลัย / ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๗	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....	อนุมัติให้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ	- จัดทำข้อบังคับฯ เสนออนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงาณสหามหวิทยาลัย / ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๘	ขออนุมัติแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม	อนุมัติแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๙	การพิจารณาทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒	อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๑๐	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)	อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ซึ่งเป็นอัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๑๑	การพิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕	อนุมัติแผนการรับนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๑๒	ขออนุมัติเพิ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	๑. อนุมัติให้แบ่งส่วนงานเพิ่มเติมภายในสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ ๒. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทั้กั่วง ขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)	อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๔	ขออนุมัติหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๕	ขออนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร ๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร ๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๖	ขออนุมัติหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร ๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร ๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๗	ขออนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๘	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรจำนวน ๕ หลักสูตร/กลุ่มวิชา ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิญโยบายน แผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	อนุมัติแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ การแก้ไขข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๖.๒	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑	๑. เห็นชอบให้นัดประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยฯ	-	-

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ และ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ๒. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ จากเดิม “วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.” เป็น “วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.”		
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-	-

*ปัทมา*

(นางปัทมา จิวธนาธิปสกุล)  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
 ผู้สรุปมติที่ประชุม

*[Signature]*

(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)  
 หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
 ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

*[Signature]*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด)  
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์